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รายงานการประชุม 

หารือแนวทางการด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท  
และส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะท่ี 2)  
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  

ศาลากลางจังหวัดระยอง 

                                                                  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีรวัฒน์ สุดสุข   รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง        ประธานที่ประชุม 
2. นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง        
3. นายนพดล ตั้งทรงเจริญ  ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง 
4. นายปกครอง ชาญโลหะ  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
5. นางพิกุล กิตติพล   แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 
6. นางบุปผา บุญมาเลิศ  แทน ผู้อ านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
7. นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8. นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย  นายกเทศมนตรีนครระยอง 
9. นายบุญธรรม ใยกล้า  นายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
10. นายไพรัตน์  อรุณเวสสะเศรษฐ นายกเทศมนตรีต าบลเพ 
11. นายคเชนทร์ แจ่มใส  นายกเทศมนตรีต าบลสุนทรภู่ 
12. นายสุรพล อิทธิ์ประเสริฐ นายกเทศมนตรีต าบลแกลงกะเฉด 
13. นายสุชิน พูลหิรัญ  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านฉาง 
14. นายร าเพย เที่ยงตรงดี  รองนายกเทศมนตรีต าบลเนินพระ 
15. นายนวพล ล าพล  แทน นายอ าเภอเมือง 
16. นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ แทน นายอ าเภอบ้านฉาง 
17. นายทรงพล ครึกครื้น  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะพง 
18. นายสุวิสุทธิ์ ธรรมศรี  แทน นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด 
19. นายธนกร ลิ่มสกุล  แทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง 
20. นางสาววริศรา ชาวชน แทน นายกเทศมนตรีต าบลพลา 
21. นางสาวเมธินี ธรรมชาติ ผู้แทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
22. นายพีระ วานิชรัตน์  ผู้อ านวยการกองวิชาการ เทศบาลต าบลบ้านเพ 
23. นายเสน่ห์ สนองพงษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านฉาง 
24. นายธวัชชัย สุภาผล  แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
25. นายสายันต์ บุญเพ่ิม  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
26. นายชูโชค เอ่ียมสะอาด   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงระยอง  
27. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง 
28. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์                    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธาน         
การประชุมฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
      1. จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง และการประชุมอ่ืนๆ ได้มีการหยิบยกข้อเสนอการด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผน
แม่บทและส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนเฉลิม
บูรพาชลทิต ระยะที่ 2 วงเงิน 100 ล้านบาท เพ่ือเป็นถนนท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจาก
ระยะที่ 1 (อ าเภอแกลง – อ าเภอบ้านฉาง) ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วจากอ าเภอแกลงไปยังจังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้มี
การท าข้อเสนอเพ่ือของบประมาณไปตามช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง เช่น งบพัฒนาภาคตะวันออก งบ EEC   
งบกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นหน่วย
รับผิดชอบ เช่น  
   - มอบหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นหน่วยด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย 
มีความเห็นว่าหน่วยที่รับผลการศึกษาไปด าเนินการต่อ เช่น กรมทางหลวงชนบทอาจไม่ยอมรับในผลการศึกษา 
 - มอบหมายส านักงานจังหวัดระยอง เป็นหน่วยด าเนินการ ส านักงบประมาณท้วงติงว่าไม่ใช่
ภารกิจหน้าที่ 

 2. จังหวัดระยองได้น าเสนอโครงการฯ จากการที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  
6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงคมนาคมรับไป
พิจารณาศึกษาการออกแบบก่อสร้างเส้นทางเฉลิมบูรพาชลทิต (อู่ตะเภา – ชลบุรี - ระยอง - จันทบุรี) ในส่วนที่
อยู่ในความรับผิดชอบต่อไป 

 3. เนื่องจาก มีการสอบถามและติดตามความคืบหน้าจากภาคประชาชน และภาคเอกชน 
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง จังหวัดระยองจึงมีหนังสือสอบถามความก้าวหน้าการด าเนินการข้างต้น ไปยังกรมโยธาธิ
การและผังเมือง และกระทรวงคมนาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งตอบว่าการด าเนินโครงการฯ มิใช่
ภารกิจหน้าที่หลัก แต่ยินดีให้การสนับสนุนการด าเนินการ และกรมทางหลวงชนบทแจ้งตอบว่า มีถนนในความ
รับผิดชอบเพียง 6.9 กิโลเมตรเท่านั้น 
   4. จากการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (กบอ.) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 มอบให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดส่งโครงการที่มีความส าคัญสูงของจังหวัดให้ สกพอ. เพ่ือวิเคราะห์และน าเสนอต่อคณะกรรมการ กบอ. 
โดยจังหวัดได้น าเสนอโครงการฯ อีกครั้ง และปรับวงเงินเหลือจ านวน 77 ล้านบาท 
           4.1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สกพอ. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจังหวัดและส านัก
งบประมาณเพ่ือวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน และพิจารณาความพร้อมของโครงการร่วมกัน ซ่ึงเห็นว่าโครงการ
อยู่ในแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและมีความจ าเป็นเร่งด่วน ขอให้จังหวัด
กลับไปทบทวนโครงการ โดย สกพอ. ได้มีข้อเสนอแนะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยด าเนินการ 
        4.2 จังหวัดระยองได้มีหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือขอให้เป็นหน่วย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น และได้ปรับรายละเอียดโครงการฯ น าเสนอ สกพอ. อีกครั้ง 
      4.3 จากการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (กบอ.) ครั้งที่ 4/2561 วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 จังหวัดระยองได้เสนอโครงการฯ 
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โดย สกพอ. เสนอขอจากงบกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ได้รับการท้วงติงจากส านักงบประมาณ
ว่าโครงการฯ อาจไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนและมีข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบการใช้
งบกลาง 
    5. ขณะนี้  จังหวัดระยอง ได้เสนอโครงการฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1  และได้รับการตอบรับจากกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 1 แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง เพื่อทราบ 
      จังหวัดระยองขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 77,000,000 บาท มาด าเนินการจ้าง 
ที่ปรึกษา ด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท และส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) ระยะทาง 95 กิโลเมตร มีแผนการ
ปฏิบัติงาน แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายไตรมาส เริ่มจากไตรมาสที่ 1 – 4 ในปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งมีระยะเวลาการด าเนินงานทั้งสิ้น 1 ปี โดยมีหน่วยงานได้แก่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
และส านักงานจังหวัดระยองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการฯ มี ดังนี้ 
     1) ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งภายในโครงการได้รับการปรับปรุงให้สามารถเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ ยวเลียบชายฝั่ งทะเลที่ ส าคัญ ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย  
     2 ) สามารถแก้ ไขปัญหาการจราจร ท าให้ประหยัด เวลาในการเดินทาง  รองรับ 
การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวในอนาคต 
     3) เพ่ิมเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ ได้รับการปรับปรุง  เพ่ือรองรับ 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาเมืองที่มีความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
ในอนาคต 
     4) สามารถรองรับการเติบโตของสนามบินอู่ตะเภา และการท่องเที่ยวในระดับสากล 
(WORLD CLASS) รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เส้นทางจักรยาน) และการลดการใช้
พลังงาน 
     5) เพ่ิมขีดความสามารถการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
     6) สามารถแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อันเกิดจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
ที่รุกล้ าลงในทะเล และการขุดลอกทรายบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งเพ่ือให้มีรูปแบบการป้องกั นการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล ที่เหมาะสมในรูปแบบเดียวกัน 
 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
   หารือแนวทางการด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท และส ารวจออกแบบรายละเอียด
และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในข้ันรายละเอียด (EIA) ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะท่ี 2 )  
   1) การด าเนินโครงการดังกล่าวฯ ด าเนินการตามแนวถนนพาดผ่านหลายพ้ืนที่และมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยในการพัฒนาพ้ืนที่หรือก่อสร้างถนนในอนาคต จึงมีหน่วยงานหลักร่วม
ด าเนินการเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ส านักงานจังหวัดระยอง  
แขวงทางหลวงระยอง แขวงทางหลวงชนบทระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง การนิคมอุตสาหกรรม 



๔ 

 

มาบตาพุด ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา เทศบาลต าบลสุนทรภู่ เทศบาลต าบลแกลงกะเฉด เทศบาล
ต าบลเพ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เทศบาลต าบลเชิงเนิน เทศบาลนคร
ระยอง เทศบาลต าบลเนินพระ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลต าบลบ้านฉาง เทศบาล
ต าบลพลา  

 

 

 
   2) แนวถนนไม่เลียบชายฝั่งทะเลทั้งหมด หากต้องเลียบชายฝั่งทะเลจะต้องมีการตัดถนน
ผ่านพ้ืนที่ พัน ร.7 (กองทัพเรือ) ท่าเรือ IRPC และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งในการด าเนินโครงการ
จ าเป็นต้องด าเนินการไปตามแนวถนนเดิมที่มีอยู่ 
   3) ต้องมีการก่อสร้างสะพานข้าม 2 แห่ง เพ่ือเชื่อมต่อถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ได้แก่ 
บริเวณปากคลองตะกวน และบริเวณปากแม่น้ าระยอง ซึ่งจะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
   
  มติที่ประชุม : 
   1. เห็นชอบและสนับสนุนให้ด าเนินโครงการฯ โดยเร็ว เนื่องจากจะเพ่ิมศักยภาพให้กับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในด้านการท่องเที่ยว การขนส่ง และด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนตอบสนองต่อการเป็นเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
   2. ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบเส้นทางตามผลการศึกษาฯ ยินดี
ที่จะต่อยอดการด าเนินการ โดยการตั้งงบประมาณประจ าปี และใช้รูปแบบมาตรฐานตามผลการศึกษาฯ ทั้งนี้ 
หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้จังหวัดรวบรวมและเสนอกรมทางหลวงชนบทจัดสรรงบประมาณหรือจาก
ช่องทางอ่ืนๆ โดยเร็ว 
   3. ให้หน่วยงานแจ้งรายละเอียดแนวเส้นทางที่เป็นทางเลือกต่างๆ/ความกว้างของถนน/
Landmark ที่ต้องการพัฒนา/พ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนารองรับการท่องเที่ยว  ฯลฯ ให้ฝ่ายเลขารวบรวม 
ในการจัดท า TOR จ้างที่ปรึกษา 
 
 
 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง อ่ืนๆ 
 

 - ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
     ลงชื่อ - นพวรรณ ชมชื่นมีกุล ผู้บันทึกฯ  
                (นางสาวนพวรรณ ชมชื่นมีกุล) 
             พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ลงชื่อ - จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ  
(นายจีรวสัส์ เปรมดิษฐ)์ 

             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ชื่อ    –จีรวัสส์ เปรมดิษฐ์-  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                 (นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์) 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

***************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ภาพการประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท  
และส ารวจออกแบบรายละเอียดและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA)  

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะท่ี 2)  
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4  

ศาลากลางจังหวัดระยอง 

              

  

                           
 
 
 

************************* 


